

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....**

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรียงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยด่วน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดทำความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการสำนักกฎหมายและคดี และสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ ปรับแก้ไข เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีในเบื้องต้น และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

**๒. เรื่อง หนังสือจากองค์กร Front Line Defenders ขอให้พิจารณา กรณี นายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์ ถูกกักตัวที่ค่ายวิภาวดีรังสิต**

ตามที่องค์กร Front Line Defenders ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้พิจารณา กรณี นายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์ ประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ แกนนำชาวบ้านชุมชนคลองไทรพัฒนา ตำบลคลองไทร อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำลังมีกรณีพิพาทปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินกับบริษัทไทยบุญทอง จำกัด นั้น ปรากฏว่า นายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์ ได้รับเชิญจากจังหวัดทหารบสุราษฎร์ธานี ให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับทัศนคติ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบสุราษฎร์ธานี ในการนี้ องค์กร Front Line Defenders จึงเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวนายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์ โดยทันทีและปราศจากเงื่อนไข และสามารถติดต่อกับครอบครัวและทนายความได้ ตลอดจนดูแลให้ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทั้งหลายในประเทศไทย สามารถดำเนินกิจกรรมสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย โดยปราศจากข้อจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มีมติให้หยิบยก กรณีนายเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์ ขึ้นตรวจสอบ และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ดำเนินการต่อไป

### ๓. เรื่อง การจัดสัมมนา/อบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น” และโครงการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” ต่อมาฝ่ายข่าวส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งตอบกลับว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดสัมมนา/อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยได้สั่งการเพิ่มเติมให้ตั้งประเด็นว่า “การใช้สิทธิมนุษยชนกับการสร้างความรุนแรงขัดแย้ง ต่อต้านการปฏิบัติงานของรัฐ กับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองอย่างไร โดยเกิดความสมดุล” ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในคราวประชุม ครั้งที่๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นควรให้ชะลอการจัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น” ส่วนโครงการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” เห็นควรให้มีการดำเนินการโครงการต่อไปตามแผนงานที่วางไว้